

Các Câu hỏi Thường Gặp (FAQ's)

Creighton University
2500 California Plaza
Omaha, NE 68178

Ngày Đại Hội Quốc Gia là ngày nào?

Là các ngày 20 cho đến 23 tháng 7 năm 2023

Đại Hội này được tổ chức ở đâu?

Tại Đại Học Creighton University, Omaha, NE

Lệ Phí Ghi Danh là gì?

- Là \$450 cho mỗi người, nếu đơn ghi danh cho Đại Hội được nhận trước ngày 7 tháng 6 năm 2023.
- Lệ phí ghi danh sẽ tăng lên \$500 cho mỗi người kể từ ngày 8 tháng 6 năm 2023.
- Chúng tôi không thể bảo đảm có chỗ cho tham dự viên sau ngày 8 tháng 7 năm 2023.
- Lệ phí ghi danh bao gồm chỗ nghỉ cho 3 đêm, bữa ăn tối thứ Năm, 3 bữa ăn cho ngày thứ Sáu, thứ Bảy, và bữa ăn sáng Chúa Nhật.
- **CHÚ THÍCH:** Các tham dự viên sẽ chịu trách nhiệm cho bữa ăn trưa thứ Năm. Bữa ăn trưa này không được bao gồm trong lệ phí ghi danh.

Có thể trả góp cho phần Lệ Phí Ghi Danh không?

Thưa không, toàn thể chi phí cho mỗi người phải được trả cùng với đơn Ghi Danh cho Đại Hội.

Tôi Ghi Danh tham dự Đại Hội như thế nào?

Bạn có thể ghi danh trực-tuyến (on-line) tại www.natl-cursillo.org hoặc gọi cho văn phòng quốc gia, và ghi danh theo đường điện thoại. Có một chi phí không thể được hoàn trả là \$40 cho tất cả những sự hủy bỏ ghi danh cho đến ngày 15 tháng 6 năm 2023. Sau ngày 15 tháng 6 năm 2023, mọi Lệ Phí sẽ không được hoàn trả. Sẽ không có ngoại trừ nào hết.

Tôi trả tiền cho Lệ Phí ghi danh như thế nào ?

Có thể đóng tiền bằng các thẻ tín dụng lớn hay bằng chi phiếu cá nhân. Xin viết vào chi phiếu trả cho: National Cursillo Center và gửi theo bưu điện đến: National Cursillo® Center, P.O. Box 799, Jarrell, Texas 76537.

Tôi có cần mang theo khăn trải giường, vv.?

Đại học sẽ cung cấp khăn trải giường, mền, gối, các khăn tắm rửa.

Mấy giờ thì được Check-in?

Check-in là từ 1:00 PM đến 8: 00 PM, ngày thứ Năm 20 tháng 7, 2023.

Mấy giờ thì phải Check out?

Các Cursillistas phải check-out trước 10:00 AM, ngày Chúa Nhật, 23 tháng 7, 2023. Không có ngoại trừ.

Tôi sẽ bay đến phi trường nào?

Đại Học Creighton University chỉ cách phi trường Eppley International Airport (OMA) 10 phút. Việc chuyên chở từ phi trường và đến phi trường Epply International Airport sẽ được cung cấp miễn phí cho ngày thứ Năm 20 tháng 7 và Chúa Nhật 23 tháng 7 năm 2023.

Lệ phí ghi danh bao gồm những gì?

Lệ phí ghi danh bao gồm chỗ nghỉ cho 3 đêm, bữa ăn tối thứ Năm, 3 bữa ăn cho ngày thứ Sáu, thứ Bảy, và bữa ăn sáng Chúa Nhật.

- **CHÚ THÍCH:** Các tham dự viên sẽ chịu trách nhiệm cho bữa ăn trưa thứ Năm. Bữa ăn trưa này không được bao gồm trong lệ phí ghi danh.

Tôi có thể tìm thấy bản đồ của làng Đại Học và chỉ hướng đến Đại Học ở đâu?

Hãy bấm theo link này: <https://www.creighton.edu/maps>

Sức chứa cho chỗ nghỉ đêm và việc sắp xếp cho kỳ Đại Hội này là cho bao nhiêu người?

Sức chứa là 700 người. Hai người cho mỗi phòng ngủ, với các phòng tắm cho cộng đồng. Nếu chọn cho riêng mình ở một phòng thì có nhưng giới hạn, với một chi phí phụ trội.

Có máy điều hòa không khí ở Đại Học không?

Thưa có!

Tôi có thể gửi Palanca cho Đại Hội về đâu?

Hãy gửi điện thư cho: cursillo.ncc.palanca@gmail.com